

รัฐธรรมนูญ...ต้องตอบโจทย์การยอมรับและเศรษฐกิจ

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

www.tanitsorat.com / facebook.com/tanit.sorat

วันที่ 21 เมษายน 2558

ประเด็นร่างรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังอยู่ในวาระการพิจารณาของ สปช.และกำลังมีข้อถกเถียงทั้งที่มาของนายกและ สว. รวมไปถึงประเด็นต้องผ่านหรือไม่ผ่านประชามติเพื่อให้ประชาชนเห็นชอบก่อนนำไปประกาศใช้ ซึ่งผมคงไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เพราะมีผู้รู้ให้ความคิดเห็นไปมากแล้ว แต่พยายามจะสื่อสารถึงผู้อ่านว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.เกิดภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ กลุ่มผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็มาแบบไม่ค่อยปกติ ก็คงเขียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ หากคาดหวังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้สูงเกินไปก็อาจผิดหวัง

โดยส่วนตัวผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คงไม่ใช่ฉบับสุดท้าย หากการร่างฯ เปิดช่องให้มีบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับระยะเวลาให้สามารถแก้ไขได้ ก็คงลดกระแสความไม่เห็นด้วยได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่าเขียนล็อกไว้จนกระดิกกระเดี้ยแก้ไขไม่ได้ก็จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ทั้งนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือต้องการให้เดินหน้าประเทศไทยเพราะตกหลุมตักบ่ออยู่หลายปี จนส่งผลกระทบต่อทรุดโทรมชะลอตัวของเศรษฐกิจ หากวิสัยทัศน์การเมืองนำเน่าแบบเก่าๆกลับมาพร้อมกับความวุ่นวาย ซึ่งในอดีตมีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนหลักร้อย เศรษฐกิจจะงักงันจนคนยากจนเพิ่มขึ้น...ก็ขอให้คนไทยอย่าลืมอะไรง่ายๆ

สิ่งสำคัญคือการมองข้ามข้อดีไปสู่ “การเลือกตั้ง” ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามเขียนเพื่อป้องกันการซื้อ-ขายเสียง หรือป้องกัน สส.แบบลงคะแนนตามใบสั่งเจ้าของพรรคโดยไม่สนใจประชาชน แต่ก็อย่าร่างบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งจนน่าเกลียด ทำให้ สส.และรัฐบาลที่จะมาในอนาคตไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งผมต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้ชื่นชมความเจ้ากี้เจ้าการประเทศนี้สักเท่าไร

ถ้าพึ่งสหรัฐอเมริกามีส่วนการส่งออกของไทยเพียงร้อยละ 10 หรือประมาณ 7.78 แสนล้านบาท แต่สหรัฐฯ เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ทุกประเทศต้องการค้าขาย แถมมีพวกรมาก มีอิทธิพลในการกดดันทั้งญี่ปุ่น ยุโรปและหลายประเทศให้รวมตัวกันแข่งขันไม่ค้าขายหรือลงทุนกับไทย หากจะหวังค้าขายกับจีนก็

คงต้องคิดหนักเพราะเป็นนักควยโอกาสกระดาษค้ำไทย ดูราคาขายและมันสำปะหลังเป็นตัวอย่างก็แล้ว
กัน

อย่างไรก็ตามจากที่ผ่านมามาประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ รวมทั้งฉบับที่กำลังถกเถียงอยู่ขณะนี้ มีทั้งสิ้น
ถึง 20 ฉบับ จากอดีตทำให้เรารู้ได้ว่าถึงจะเขียนหรือร่างให้ดีอย่างไรก็ถูกยกเลิก-แก้ไขหรือถูกฉีก
ทิ้งโดยอัครวิษณุถึง ซึ่งในระดับสติปัญญาของเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไร เพราะกลายเป็นวัฒนธรรม
การเมืองไทยคู่กับการซื้อสิทธิ-ขายเสียง แต่ “การเลือกตั้งเป็นรูปแบบการยอมรับของอารยะประเทศ
จึงต้องมี” มิฉะนั้นไทยก็จะไม่สามารถอยู่บนเวทีการค้าโลกซึ่งกติกาที่กำหนดจากพวกฝรั่งที่เราไม่ค่อยชอบ
ขึ้นหน้า แต่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศ (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ทางเว็บไซต์
www.tanitsorat.com หรือ www.facebook.com/tanit.sorat)

www.tanitsorat.com

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

0	1	2	3	5	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งพาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการ
ส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้านฯ รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและ
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเทปบันทึกการสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์)